

# เอกสารทางการเมือง

**โรคที่ชาวโลกกำลังหวาดกลัว กำลังหวาดหวั่น และกำลังวิตกว่าจะบังเกิดขึ้นกับคนก็คงต้องยกให้โรคเอดส์** อย่างที่รู้ๆ กัน และที่น่าหวาดวิตกว่ามากกว่านั้นก็คือประเทศไทยเรากำลังนำถ้ำถึง 7-8 แสนคนเข้าไปแล้วที่คิดเชื้อ HIV เรียกว่า นำถ้ำพอกๆ กับหรืออยู่ที่ไทยทำไลน์กีฬาซิมส์ ครั้งที่ 18 ที่เชียงใหม่ อย่างไรก็ตามก็นั่นแหละ

อย่างไรก็ตาม เมื่อบมองไปที่ปรากฏการณ์ทางสังคมของสังคมไทยในแง่ของปัญหาสังคมและประเด็นปัญหาที่กำลังเกาะติด และกัดกินเนื้อหนังของสังคมไทยที่ไม่แพ้โรคเอดส์ก็คือ ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย

*ที่หมอลำการเมืองทั้งหลายต่างก็ระบุว่า กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตเข้าทุกวัน ซึ่งทำกับว่า กำลังคืนหน้าเข้าสู่ภาวะสุดท้ายของโรคเอดส์ จึงมีหนทางเดียวที่จะดำเนินไปได้ คือ เตรียมตัวตาย หรือเตรียมใจทบทวนศพตัวเองไว้ด้วย*

หมอลำการเมืองชนานระดับมืออาชีพอย่าง **ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช** ที่ใครๆ ก็รู้จัก โฉมความเห็นเรื่องนี้ว่า

"ปัญหาสำคัญของสังคมเปิด (สังคมไทย) กลับกลายเป็นปัญหาประชาธิปไตยซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่ถกเถียงไม่เข้าคาย ไม่ออก แทนที่สังคมเปิดจะมีลักษณะและ

กระบวนการทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับระบบประชาธิปไตย กลับกลายเป็นระบบเผด็จการ พรรคการเมืองที่มีลักษณะขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของสังคมเปิด"

หมอลำการเมืองอย่าง **ศาสตราจารย์ ดร.ธวัช จันทรมานูญ** ก็ระบุว่า

"...ระบบรัฐสภาแบบของเรามีในปัจจุบันเราจะเห็นว่า พรรคการเมืองรวมกลุ่มกันเข้ามาใช้อำนาจรัฐ คู่มือทั้งเสียงในสภาด้วย และขณะเดียวกันก็เป็นฝ่ายบริหารด้วย ดังนั้น ในสภาอย่างนี้เราจะเห็นว่า พรรคการเมืองที่เข้าเป็นรัฐบาลก็ถกเถียงกันเอง ไม่อยากให้อีกใครคนไหนก้าวไปและขณะเดียวกัน ผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปรีไซเคิล เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นฐานอำนาจของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว ในระบบรัฐสภาจึงเป็นระบบที่ขาดภาวะผู้นำด้วยเหตุนี้เองในระบบรัฐสภาสมัยใหม่ จึงจะต้องดำรงโลก หรือมาตรการเพื่อที่จะให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจโดยที่ตนเองในส่วนของตนเองที่สามารถต่อรองกับพรรคการเมืองได้หมายความว่าพรรคการเมืองนั้นจะเป็นพรรคการเมืองของตนเอง"

หมอลำการเมืองที่ไม่ใช่มืออาชีพ เป็นหมอลำ รักษาโรคภัยแก่คนใจการเมือง จนรู้แจ้งเห็นจริง อย่าง **ศาสตราจารย์ นพ.พญายุทธพร เวส** ที่ใครๆ ก็รู้จักจากประธานสภา มารุต บุณนาค แต่งตั้งให้เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) สมัยนายถนอม ชวนหลักภัย ก็วิเคราะห์เห็นไว้อย่างชัดเจนว่า

*"เนื่องจากระบบรัฐสภาของเรามีเป็นระบบดั้งเดิม ซึ่งมีข้อบกพร่องที่ถกเถียงกันไม่ได้ ทำให้การเมืองของเรามีปัญหาหรือรั่วซึม"*

"ระบบการเมืองปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองอย่างน้อย 7-8 ประการ ดังต่อไปนี้ 1) การใช้เงินเป็นใหญ่ 2) การผูกขาดทางการเมืองโดยคนจำนวนน้อย 3)

การที่คนมีความสามารถเข้าสู่การเมืองได้ยาก 4) การทุจริตประพฤติมิชอบ 5) การเผด็จการโดยระบบรัฐสภา 6) การคอร์รัปชันหรือรั่วซึม และการไร้เสถียรภาพทางการเมือง 7) การขาดประสิทธิภาพทางการเมือง และการทุจริต 8) การขาดภาวะผู้นำทางการเมือง..."

หมอลำอีก ที่เรียกว่า ธรรมโอสถ อย่างเจ้าพระคุณ **พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)** ที่เพิ่งได้รับเกียรติพิเศษจาก UNESCO ให้เป็นบุคคลดีเด่นของโลกด้านการศึกษาเพื่อสันติภาพ ก็แสดงไว้อย่างชัดเจนว่า

**"...การที่จะสถาปนาระบบประชาธิปไตยได้ เราจะต้องสถาปนาสาระของประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นด้วย..."**

"...การมีประชาธิปไตยที่ตี้นั้น ไม่ใช่เพียงแต่เอาอย่างรูปแบบเข้ามาใช้ตามไปเท่านั้นก็แล้ว แต่มีสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างหนึ่งคือความตั้งใจจริงว่า จะมีการแสวงหาปัญหาและไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยใช้ทุกพลังที่มีเสถียรภาพ ที่จะพัฒนาสุขภาพในทางที่ถูกต้องคือชีวิตและสังคม ทำให้เสถียรภาพ ในระบบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ โดยเป็นเสถียรภาพที่ปกครองตนเองได้ก็ยกคนที่เป็นธรรมเข้าปกครอง..."

และที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษคือ พิศมุตของพี่น้องชาวไทยในการเอื้อยวสารพันปัญหาสังคมก็คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาติทรงเตือนสติพสกนิกรทุกหมู่เหล่า (รวมนักการเมืองด้วย) ว่า

**"...เราไม่สามารถทำตนไม่ตี ให้เป็นคนตีได้ แต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่า อย่าให้คนไม่ตีมาใช้อำนาจรัฐ ดังนั้น สาระสำคัญของภารกิจรูปทางการเมืองจึงมุ่งไปสู่ที่ระบบการเลือกตั้ง หรือระบบพรรคการเมือง เพื่อที่จะทำให้คนที่เห็นเข้ามาสู่ระบบการเมือง..."**

ถ้าบอก คำเตือน คำกล่าวเตือนแนวทางการรวมพลังแนวคำสอนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ออกมาอ้างอิงข้างต้นนั้น ปัญหาชนทั้งหลาย ถือว่า เป็นข้อความที่ออกมาจากแหล่งภูมิปัญญาของสังคมไทยโดยแท้ สมควรที่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ และทุกเพศทุกวัย จะพึงตระหนัก และรับเอาไว้พิจารณาใช้ประโยชน์

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อความต่างๆ ดังกล่าวจะไม่สะ

เทือนชาวชนองนักการเมือง บางกลุ่ม บางพวก บางคน แต่อย่างใด ไม่ต่างอะไรกับอันตรายของโรคเอดส์ ที่บรรดาผู้รู้ หรือหมอบอกกล่าวแก่หนุ่ม-สาว หรือแม้กระทั่งเด็กเล็ก ที่กำลังกักกันมัน มันนั้นจะเสกสมเทศตามสมควรอันแล้วหรือยัง ไม่สนใจต่อคำบอกกล่าวหรือคำเตือนกัน

มันโลกก็ฉันทัน จึงไม่มีท่าทีอะไรที่จะต้องใช้คำว่า "เอกสารทางการเมือง" กำลังระบอบหนักในสังคมไทยปัจจุบัน และมีปรากฏการณ์การขยายตัว แพร่เชื้ออย่างรวดเร็วมืดมนสู่ประชาชนชนบทหรือชนชั้นกัน นั้นคือระบบการเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล สุขศึกษา เทศบาลจนกระทั่ง ระดับจังหวัด (ส.ช. ส.ท. และ ส.จ.) ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในปี 2538 นี้ ส่วนแล้วแล้วได้รับเชื้อเอดส์การเมืองจากส่วนกลางเป็นต้นมาโรคแล้วทั้งนั้น (ก็ว่าได้)

กล่าวคือ ทั้งในส่วนของการบริหารเลือกตั้ง ที่ถูกระบุว่าไม่อาจลั่นกรรลงมติเข้าสู่ระบบการเมืองหรือสภาได้ในส่วนของกลไกควบคุม การใช้อำนาจของนักการเมืองก็ไม่อาจควบคุมได้ และในส่วนของการจัดการ ก็ไม่อาจสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นใจความเหตุผล ความถูกต้องก็ควรจะเป็นได้ ความเสถียรใจที่ที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองระดับชาติ ความเสถียรใจเหล่านั้นได้ขยายตัวลงสู่ท้องถิ่นชนบทหรือชนชั้นแล้ว จึงถือเอาสาเหตุที่จะได้ควมไว้วางใจศรัทธาไว้ให้ผู้ใช้ได้รับภัยเอกสารทางการเมืองไทยพร้อมๆ กัน ผู้ได้รับภัยจากโรคเอดส์สาหัส

*ขอวันเสียดังว่า ผู้มีความใคร่ทางการเมืองทั้งหลายได้สำนึกได้ตระหนักในภัยอันนี้ที่จะมีต่อประเทศชาติรวมทั้งตนเองไม่คิดใจในการรสทางการเมืองในรูปแบบที่เป็นอยู่ ประชาชนเองก็ไม่รีบก็รีบก็รีบก็รีบคิดเผด็จการกันไป ห้ามยวรับเอาแสงสว่าง คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สตรีทุกเพศและแห่งปัญหาเหล่านี้ผู้ที่ต้องไทยอย่างจริงจัง และจริงจัง*

**ระบบการเมืองไทยก็จะรอดพ้นจากโรคเอดส์ทางการเมืองได้ มิฉะนั้นตายลูกเดียว**

**สุภาคย์ อินทองคง**